

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ข่าวสด สำนักข่าวไทย</p>	<p>การแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า การแก้กฎหมายครั้งนี้เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพขึ้น ไม่ได้แต่ต้องเรื่องสิทธิประโยชน์หรือสิทธิบริการใดๆ ของประชาชนเลย ไม่ได้คิดจะยึดอำนาจใคร ที่ผ่านมามีทำตามกฎหมาย เรื่องนี้ควรมาคิด ร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนมากกว่ามาแยกว่าใครคือผู้ซื้อ ผู้ขาย ส่วนที่มีการแก้ไขให้ ปลัด สธ. เป็นรองประธานคณะกรรมการ สปสช. นั้น ส่วนตัวมองว่าไม่จำเป็น เพราะคณะกรรมการดูให้สมดุลกันก็พอแล้ว ทั้งนี้การรวมเงินเดือนในงบเหมาจ่ายรายหัวตลอด 15 ปีที่ผ่านมา เห็นชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการกระจายตัวของบุคลากร แต่กลับทำให้เกิดปัญหาของหน่วยบริการไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประชากรน้อย เมื่อหักเงินเดือนบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวที่ รพ.ได้รับ พบว่าเหลือไม่เพียงพอ ที่จะให้บริการแก่ประชาชน รพ.บางแห่งติดหนี้เงินไม่สามารถสั่งซื้อยาได้ ซึ่งขณะนี้ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะโฆษกคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว กำลังประสานสถาบันพระปกเกล้า ประเมินผลกระทบจากการแก้ พ.ร.บ.ฯ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ มติชน สำนักข่าวไทย</p>	<p>-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ปัญหากรณีที่เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ และภาคประชาชน รวมตัวคัดค้านแก้ไขเพิ่มเติมร่างพ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า คาดว่า รมว.สธ. จะรายงานปัญหาให้คณะรัฐมนตรี รับทราบวันนี้ (20 มิ.ย.)</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อใช้ในเวทีปรึกษาสาธารณะ วันที่ 21 มิ.ย. ว่า จะมีการรวบรวมข้อมูลในส่วนต่างๆ จากทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่าง พ.ร.บ. เพื่อพูดคุยกันใน 14 ประเด็นที่จะมีการแก้ไขให้ตกลงผลร่วมกัน โดยจะมีการแยกออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน รวมทั้งหมด 100 คน ส่วนจะมาจากภาคส่วนใดบ้างทาง สช. เป็นผู้จัดหา ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้ารับฟัง แต่อาจจะมีแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลหลังจากจบกระบวนการต่างๆ แล้ว</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด</p>	<p>สำหรับเวทีปรึกษาสาธารณะ กำหนดจัดวันที่ 20-21 มิ.ย. เพื่อต่อจากเวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค แต่เวทีปรึกษาสาธารณะจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามาเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม โดยล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดวันที่ 21 มิ.ย. ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ขณะที่วันที่ 20 มิ.ย. เป็นการประชุมภายในของคณะกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ โดยไม่เปิดให้สื่อมวลชนเข้ารับฟัง แต่กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพได้ขอพบ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมการ เพื่อตัดสินใจการเข้าร่วมในวันที่ 21 มิ.ย.</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว ในเฟสบุ๊กส่วนตัวของ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา อาจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "คนไข้บัตรทองไม่ต้องกลัวแก้กฎหมายบัตรทองถ้าบัตรทองห่วยลง หมอจะไปช่วยประท้วงด้วย คนตอนนี้มีแต่พวกเขาเสียรายได้ที่กลัวการแก้กฎหมาย" ซึ่งส่งผลให้มีการส่งต่อในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ นพ.ธีระวัฒน์ ยังระบุถึงการร่วมจ่าย หากต้องจ่ายคงต้องเป็นกลุ่มคนที่มีเงินที่อาจจ่ายบ้างเพียงเล็กน้อย และอยากให้ทุกคนมีน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่มียา แต่ขอย้ำว่าคนที่ไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายเลย เหมือนเดิม ยืนยันว่าใน รพ.ภาครัฐทุกคนไม่เคยคิดจะล้มบัตรทอง ปัญหาจากการบริหารจัดการของ สปสช. หมอเห็นด้วยกับการมีบัตรทอง และขณะนี้ได้มีกระจายข้อมูลให้เกิดความชัดเจน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนแพทย์ไม่ได้รับผลกระทบจากการบริหารบัตรทองมากนัก แต่เห็นในระดับจังหวัด และเชื่อว่า รพ.ในสังกัดกระทรวงไม่กล้าออกมาพูดมากนัก อาจกังวลว่าจะถูกเพ่งเล็ง แต่ทั้งหมดเป็นปัญหาจริง ๆ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมัชชานิติแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐได้จัดสรรเงินรายหัวประชาชนรวมกับเงินเดือนบุคลากรมาตลอด หากสามารถแก้กฎหมายในครั้งนี้ได้ ให้แยกเงินรายหัวของประชาชนออกจากเงินเดือนของบุคลากร จะทำให้เหลือเงินเพียงพอที่จะสามารถดูแลประชาชนได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>PPTV 36</p> <p>มติชน เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เพจ Drama-addict</p>	<p>ดีกว่าเดิม</p> <p>นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล นพ.สสจ.ชลบุรี กล่าวว่า 1.เห็นด้วยกับการแก้ไข พ.ร.บ. เนื่องจากที่ผ่านมา 15 ปีมีประโยชน์จริง แต่ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็มีเช่นกัน จึงต้องหาทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.สัดส่วนกรรมการในบอร์ด สปสช.มองว่าควรมีสัดส่วนผู้ให้บริการเข้าไปนี้ ส่วนสัดส่วนที่เข้าไปก็ต้องครอบคลุมและสมดุลกับภาคส่วนต่างๆ 3.การแก้ไข พ.ร.บ.สืบเนื่องจากมาตรา 44 ของ คสช.เพื่อช่วยปลด ล็อกให้สามารถทำงานได้ เนื่องจากที่ผ่านมาถูกทักท้วงว่า สปสช.ไม่มีระเบียบในการดำเนินการ ดังนั้นหากไม่แก้กฎหมาย ก็จะเกิดปัญหาวนเวียนอีก</p> <p>-เสนอข่าว การแบกรับภาระต้นทุนในส่วนที่ สปสช.จ่ายเงินสนับสนุนให้ไม่ได้ เพราะติดขัดข้อกฎหมาย และถูกหยิบยกมาเป็นเหตุผลหลักของการผลักดันแก้ไขกฎหมาย</p> <p>นพ.สกล สุขพรหม รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า เปิดเผยว่า ไม่ใช่เรื่องเกินจริง เพราะแม้ที่ผ่านมา สปสช.จะจ่ายبودทุนรายหัวของประชาชนให้กับ รพ.รายละประมาณ 3,109 บาท แต่เงินที่ รพ.ได้รับจริงเหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ 30 หลังถูกหักเงินเดือนพนักงาน ประกอบกับการหักเงินสมทบกองทุนย่อย ที่ สปสช.ตั้งขึ้นมา ทำให้เงินที่ได้รับอุดหนุนไม่สะท้อนต้นทุนจริงในการรักษา</p> <p>-เสนอข่าว ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เรื่อง หยุดก่อไฟความขัดแย้ง หยุดทำลายระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน ย้ำสธ.รื้อกฎหมาย “บัตรทอง” มีเนื้อหาซ่อนเงื่อน ริดรอนสิทธิเข้าถึงบริการประชาชน เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ เตรียมนัดเครือข่าย รพ.ชุมชน รพ.สต. และเครือข่ายผู้ป่วย ให้ข้อมูล-หารือยุติขัดแย้ง</p> <p>-โพสต์ข้อความ ระบุว่า มีข่าวการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ แล้วมีการพูดถึงการร่วมจ่ายคืออะไร จริงแล้วการร่วมจ่ายในระบบประกันสุขภาพต่างประเทศมีหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 1.Deductible คือ ร่วมจ่ายเมื่อใช้บริการก็คือสามสิบบาทนั่นเอง เมื่อใช้บริการก็จ่ายค่าธรรมเนียม แต่มีการยกเลิกไปหลังรัฐประหาร อาจจะเป็นเพราะต้องการลบชื่อสามสิบบาทรักษาทุกโรค แต่สร้างปัญหาเรื้อรังมาจนถึงทุกวันนี้</p> <p>2. Direct co payment คือ ร่วมจ่ายโดยตรงเมื่อมารักษาที่ รพ. เช่น รัฐจะดูแลค่ารักษาให้ส่วนหนึ่ง เช่น ค่ารักษาหนึ่งหมื่น รัฐร่วมจ่ายให้ 30% คนไข้ก็ต้องจ่ายเจ็ดพันบาท 3.Co-insurance ร่วมจ่ายผ่านการซื้อประกันสุขภาพล่วงหน้า แต่ประเด็นที่มั่นใจ คือ ในอนาคตยังไงเราก็ต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันอีกเพราะหลาย ๆ ปัจจัย ระบบที่ทุกวันนี้แทบจะไปไม่รอดอยู่แล้ว ดังนั้นต้องหาทางคุยกันให้มันไปต่อได้ จะแก้ไขปรับปรุงยังไงให้มันดีขึ้นโดยไม่ทำลายหัวใจสำคัญของระบบสามสิบบาท ให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยเสมอภาคกัน</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน แนวหน้า</p>	<p>สมาคมลูกจ้างของรัฐร้องนายกาช่วยเหลือเงินค่าจ้าง</p> <p>-เสนอข่าว นายไอสด สุวรรณเศวต เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย พร้อมสมาชิกกว่า 20 คน ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณโดยตรง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นรายวัน รายเดือน รวมถึงจ้างเหมาบริการ โดยใช้เงินนอกงบประมาณหรือเงินบำรุงของหน่วยบริการ จึงทำให้ลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการด้านต่าง ๆ เท่ากับการจ้างโดยตรงจากเงินงบประมาณ ซึ่งได้รับเพียงประกันสังคมเท่านั้น จึงขอเรียกร้องให้มีการปรับสถานะลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และให้มีการเยียวยาค่าประสบการณ์ด้วย หาก 30 วันไม่มีความคืบหน้าจะพากลุ่มตัวแทนสมาพันธ์ฯ มาพบกับนายกา อีกครั้ง</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>พัฒนาทีมหมอบรรเทา คุม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ร่วมกับ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม.หารือแผนด้านการสาธารณสุขเพื่อดำเนินโครงการทีมหมอบรรเทา โดยจะเร่งพัฒนาศูนย์สาธารณสุข กทม.ทั้ง 68 แห่งให้เป็นศูนย์การรักษายาบาลเบื้องต้นที่มีคุณภาพครอบคลุมโรคเบื้องต้นรอบด้าน โดยกทม.จะนำร่องพัฒนาศูนย์สาธารณสุข 4 พื้นที่ของกรุงเทพฯ อบรมนักศึกษาแพทย์ที่จบแล้วเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้บริการดูแลประชาชนตามศูนย์สาธารณสุขต่าง ๆ รักษาพยาบาลเบื้องต้นทุกโรคแบบองค์รวม และให้การรักษา ผ่าตัดเล็กหรือการรักษาที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือจำนวนมากได้</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวหุ้น</p>	<p>แอปฯ อสม.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สวท.	ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS ร่วมงาน “อสม.ออนไลน์” ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ผลงานรางวัลชนะเลิศระดับโลกจากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ จากทั้งหมด 467 ผลงาน ตัดสินจากผลโหวตผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลกรวม 1.1 ล้านคน โดย รมว.สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทย การนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะทำให้การบริการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยมี อสม. 1 ล้านคน ใช้สมาร์ตโฟนร้อยละ 20-30 ในอนาคตจะพัฒนาให้มีสมาร์ตโฟนครบทั้งหมด
สยามรัฐ	<p>อาหารเสริมใส่ไวอะกร้า</p> <p>-เสนอข่าว อย.ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร บ.จีแอนด์พีเฮลท์ตี้ อินเตอร์โลพี จำกัด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาเซอร์ตรวจพบ Sildenafil ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เข้าข่ายเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ เตือนประชาชนระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยอย.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>
มติชนออนไลน์	<p>ขึ้นทะเบียนหมอนวด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นกฎหมายฉบับเดียวของโลกที่ให้การดูแลธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงามโดยเฉพาะ</p> <p>สำหรับผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) รายเดิมที่ได้รับใบรับรองเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ และผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายเดิมที่ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรหลักสูตรนวด (60 ชม.) จากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกรม สบส. ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรดังกล่าวได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากกรม สบส. แต่จะต้องยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ส่วนผู้ให้บริการที่พิการทางสายตาให้ยื่นเรื่องภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ที่กรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ หรือขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งต้องผ่านการอบรมหรือประเมินความรู้ใหม่ โดย พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 กำหนดให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา ต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการอยู่ประจำสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตลอดเวลา ที่เปิดทำการ และจัดให้มีบริการโดยผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หากฝ่าฝืนพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งให้ผู้รับอนุญาต ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการแก้ไขจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท</p> <p>ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรม สบส.ได้ที่เว็บไซต์ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (www.thaispa.go.th) และหากมีข้อคำถาม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ชั้น 4 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2193-7000 ต่อ 18106 และ 18226</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>วันไข้เลือดออกอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2017 ซึ่งปีนี้กำหนดประเด็นรณรงค์ คือ ประชากรร่วมใจปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนต้องช่วยกันดูแลชุมชน สถานที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด น่ายู่ ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยทางด้านสุขภาพ ตามหัวข้อ Dengue Free Tour “ท่องเที่ยวสบายใจห่างไกลโรคไข้เลือดออก”</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ศูนย์เชี่ยวชาญรักษาเด็กพิเศษ-วัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดอาคารเด็กดี รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญการบำบัดรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางการเรียน พฤติกรรมเจ็บป่วยด้านจิตใจ หรือมีปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ อาทิ สมาธิสั้น ออทิสติก บกพร่องด้านการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาการล่าช้า เป็นแห่งแรกในเขตสุขภาพที่ 8 และเป็นต้นแบบสำหรับรพ.ต่างๆ ในการจัดบริการตรวจรักษา และเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>เตือนกินทุเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณฑิเรศ คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี กล่าวว่า กลุ่มผู้ป่วยโรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดหัวใจตีบ ต้องระมัดระวังการกินทุเรียนเป็นพิเศษ หากกินมากเกินไปอาจเสี่ยงอาการทรุดลง หากเป็นไปได้กินไม่เกิน 1 เม็ดเล็กต่อวัน ผู้ป่วยโรคไตควรเลี่ยง เพราะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ประชาชนไม่ควรกินทุเรียนเกิน 2 เม็ดต่อวัน ที่สำคัญไม่ควรกินทุเรียนพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
มติชน	<p>ปิดโรงงานผลิตปลากระป๋องปลอม</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ ปคบ. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นโรงงานผลิตปลากระป๋องของบริษัท สุภาภรณ์ฟู้ด จำกัด ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม มี น.ส.ภิญทิลา สถิตางกูล เป็นผู้ดำเนินการ พบปลากระป๋อง 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยี่ห้อสุภาภรณ์ ปลาแมคคาเรลสีแดง, ยี่ห้อสุภาภรณ์ ปลาแมคคาเรลสีฟ้า, ยี่ห้อสุภาภรณ์ ปลาชาร์ดิน, ยี่ห้อแหวนเพชร, ยี่ห้อซูไมน้อย และยี่ห้อเดอะเซฟ บรรจุลงรวม 100,000 กระป๋อง มูลค่า 1 ล้านบาท ติดฉลากที่มี อย. นอกจากนี้ ยังมีปลาและกระป๋องที่ยังไม่บรรจุอีกจำนวนมาก เบื้องต้นตั้งข้อหาผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต แสดงฉลากไม่ถูกต้อง และสุจริตลักษณะสถานที่ผลิตไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ได้สั่งให้โรงงานหยุดการผลิตและอายัดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>
ไทยโพสต์	<p>ผลงานวิจัยสเต็มเซลล์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วรรษยา ฟองศรีณย์ ผอ.แพทย์และกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิต และเรื่องฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อม ด้วย สเต็มเซลล์จากกระแสโลหิต ซึ่งได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับแพทย์จากทั่วโลก ในงานประชุมระดับนานาชาติประจำปีของ "International Society for Cellular Therapy (ISCT) 2017" ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch